

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

29 เม.ย.67 เมียนมา “KIA ประกาศยึดฐานปฏิบัติการของกองทัพเมียนมาในรัฐคะฉิ่นใกล้กับชายแดนจีน”

สนช. Irrawaddy รายงานว่า กองทัพคะฉิ่นอิสระ (KIA) สนธิกำลังกับกองกำลัง Kachin PDF โจมตีเมืองยุทธศาสตร์ชายแดนในรัฐคะฉิ่น มาตั้งแต่ มี.ค.67 โดยเมื่อ 29 เม.ย.67 KIA ประกาศยึดฐานปฏิบัติการ พัน ร.141 ของกองทัพเมียนมา ในเมืองชินโบ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางทางเชื่อมระหว่างเมืองมยิตจินา เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น กับฐานบัญชาการของ KIA พล.น.8 ในเมืองโมนยวิน พร้อมยึดเส้นทางขนส่งทางถนนและทางเรือผ่านแม่น้ำอิระวดี จากเมืองมยิตจินาลงมายังเมืองพะโม ทางใต้ ที่จะเชื่อมต่อกับถนนสายโมม็อก-ลเวเจ ใกล้กับด่านชายแดนลเวเจ รัฐคะฉิ่น กับเมืองซางฟง มณฑลยูนนานของจีน โดย KIA อ้างว่ายึดครองเมืองลเวเจได้ เมื่อ 4 เม.ย.67 ส่งผลให้การค้าชายแดนผ่านด่านดังกล่าวหยุดชะงัก ขณะที่กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเพื่อสกัดกั้นการบุกยึดพื้นที่ของ KIA ในรัฐคะฉิ่น ปัจจุบัน KIA อ้างว่ายึดฐานปฏิบัติการทหารเมียนมาในรัฐคะฉิ่นได้แล้วอย่างน้อย 10 แห่ง ด้าน กองทัพจีนซ้อมรบด้วยกระสุนจริง ระหว่าง 2-3 เม.ย.67 ด้านตรงข้ามรัฐคะฉิ่น เพื่อป้องปรามความเคลื่อนไหวของ KIA และรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนจีน

30 เม.ย.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศต่อสถานพยาบาลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ”

สนช. The Irrawaddy รายงานอ้างแถลงของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) เมื่อ 28 เม.ย.67 ว่า กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศต่อสถานพยาบาล ห้วง ก.พ.-เม.ย.67 อย่างน้อย 35 แห่งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น รัฐฉาน รัฐยะไข่ รัฐมอญ รัฐชิน และภาคมะก่วย ส่งผลให้ตั้งแต่เหตุยึดอำนาจเมื่อ ก.พ.64-เม.ย.67 กองทัพเมียนมาโจมตีสถานพยาบาลแล้วอย่างน้อย 343 แห่ง จำนวน 1,293 ครั้ง โดยมี জনท.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เสียชีวิต 104 ราย บาดเจ็บ 131 ราย และถูกจับกุม 800 ราย เหตุล่าสุดคือ การโจมตีโรงพยาบาล Wun Ma Thuu ใน จ.มินคัต รัฐชิน เมื่อ 25 เม.ย.67 ทั้งนี้ NUG เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพเมียนมา ที่โจมตีสถานพยาบาล ทำลายระบบสาธารณสุข และสังหารพลเรือน

2 พ.ค.67 **กัมพูชา “กัมพูชาระบุว่าเหตุระเบิดใน จ.กำปงสปีเกิดจากอาวุธเสื่อมสภาพ”**

นสพ. Khmer Times รายงานอ้างแถลงการณ์ กท.กัมพูชา ขอให้ประชาชน สื่อมวลชนกัมพูชา และต่างประเทศ ยุติการเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่มาจาก การสรุปรหรือแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลโดยไม่มีมูล หรือเจตนาที่ชัดเจนกรณีเหตุระเบิดคลังเก็บอาวุธในภูมิภาคทหารที่ 3 จ.กำปงสปี เมื่อ 27 เม.ย.67 เพื่อป้องกันเหตุไม่สงบ หรือกระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในสังคม สำหรับผลการสืบสวนพบว่า เป็นปัญหาทางเทคนิคเนื่องจากอาวุธเก่า เสื่อมคุณภาพจากอากาศที่ร้อนขึ้น และย้ำว่าไม่ใช่การก่อความไม่สงบของกลุ่มก่อการร้าย

2 พ.ค.67 **เกาหลีใต้ “เกาหลีใต้เพิ่มระดับเตือนภัยก่อการร้ายต่อ สกท.การทูตในต่างประเทศ”**

นสพ.จุงอังของเกาหลีใต้ รายงานว่า กต.เกาหลีใต้เพิ่มระดับการเตือนภัยก่อการร้ายจากเกาหลีเหนือเป็นระดับเผ่าระวัง หรือระดับ 2 จากทั้งหมด 4 ระดับต่อ สอท.เกาหลีใต้ในกัมพูชา ลาว เวียดนาม รวมถึง สกท.ในนครวลาดีวอสต็อกของรัสเซีย และเมืองเสินหยางของจีน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่นักการทูตเกาหลีใต้ที่ประจำการในประเทศดังกล่าวจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีก่อการร้ายจากเกาหลีเหนือ การยกระดับการเตือนภัยมีขึ้นหลังจาก กต.เกาหลีใต้ได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านการข่าว จึงจัดประชุมร่วมกับศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของเกาหลีใต้ โดยที่ประชุมทบทวนความพร้อมในการรับมือเหตุก่อการร้ายของ สอท./สกท. และมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่

5 พ.ค.67 **เมียนมา “ทหารเมียนมาโจมตีฐานกองกำลังกะเหรี่ยง 2 จุดในเมียวดี”**

เครื่องบินปีกหมุนของกองทัพเมียนมาเข้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือฐานที่มั่นของกองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยู 2 จุดในพื้นที่ จ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ประมาณ 3 กม. ส่วนอีกหนึ่งจุดอยู่ห่างจากชายแดนลึกเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของ จ.เมียวดี เกือบ 10 กม. โดยยังไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานว่ากองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ รัฐกะเหรี่ยง และรัฐมอญ ของเมียนมา ออกคำสั่งให้ พ.อ.หม่อง ชิ ตู ผู้บัญชาการกองกำลัง KNA ให้ประกาศแจ้งเตือนบุคคลชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจออนไลน์ และชาวต่างชาติที่ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ จ.เมียวดี ให้เดินทางออกจากพื้นที่ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ต.ค.67 หากพื้นที่กำหนดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขณะที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จ.ตาก สรุปรุสถานการณ์ชายแดนล่าสุดเมื่อ 4 พ.ค.67 ว่ามีการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกองกำลังต่อต้านบริเวณบ้านเลกเก้อ จ.เมียวดี ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 10 กม. ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณแนวชายแดน

7 พ.ค.67 จีน “คนร้ายใช้มีดไล่ทำร้ายประชาชนที่โรงพยาบาลในจีน เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 21 ราย”
ศูนย์สื่อดิจิทัลของเทศมณฑลเจิ้นเซียง ในมณฑลยูนนาน ของจีน รายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่ทำร้ายประชาชนที่โรงพยาบาลเจิ้นเซียง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 21 ราย โดยผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุเป็นชายจากเมืองโปจิ ในเทศมณฑลเจิ้นเซียง และขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าถูกจับได้หรือยัง

7 พ.ค.67 เมียนมา “กองกำลังอาระกันอ้างสามารถยึดกองบัญชาการในรัฐยะไข่ ของกองทัพเมียนมาไว้ได้”
กองกำลังอาระกัน (AA) ออกแถลงการณ์ว่าสามารถยึดกองบัญชาการที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองบูตีตอง ในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของเมียนมาเอาไว้ได้ พร้อมกับควบคุมตัวทหารกองทัพรัฐบาลไว้หลายร้อยนาย โดยนายทหารเหล่านั้นได้ยอมจำนน เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือด อย่างไรก็ตาม กองทัพรัฐบาลยังคงควบคุมเมืองสิตตะเว ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐยะไข่เอาไว้ได้ แม้จะสูญเสียอิทธิพลในหลายเมืองที่อยู่รายรอบ รวมทั้งฐานประจำการอีกหลายแห่งที่อยู่ตามแนวพรมแดนติดกับบังกลาเทศ และอินเดียก็ตาม ทั้งนี้ กองกำลังอาระกันเป็นหนึ่งในกองกำลังชาติพันธุ์ที่ทรงอิทธิพลทางภาคตะวันตกของเมียนมา โดยเมื่อปี 2562 ได้เคยปะทะกับกองทัพฝ่ายรัฐบาลอย่างรุนแรง จนทำให้เกิดปัญหาคลื่นผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 ราย จากนั้นในอีก 1 ปีต่อมา ก็สู้รบครั้งใหญ่ ทำให้ชาวโรฮีนจาจากกว่า 1 ล้านคนต้องลี้ภัยไปยังบังกลาเทศ และยังไม่สามารถเดินทางกลับเมียนมาได้ทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกัน กองทัพกะเหรี่ยงแดง (KA) อ้างว่าได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมาตก 1 ลำ ขณะบินมารับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่ค่ายผาซอง จ.ลอยก่อว์ ทำให้ทหารที่อยู่บนเครื่อง 2 นายเสียชีวิต

7 พ.ค.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมาเอาคืนกลุ่มกบฏด้วยการระเบิดสะพาน หลังโดนยึดฐานทัพ 5 กองพัน”
กองทัพทหารเมียนมาทำการระเบิดสะพานถนนสายสำคัญบริเวณทางเข้าเมืองบูตีตอง ในรัฐยะไข่ หลังจากที่กองทัพชาติพันธุ์อาระกัน (AA) เข้ายึดสำนักงานใหญ่ 5 กองพัน รวมถึงกองบัญชาการปฏิบัติการทหาร 15 (MOC 15) ในเมืองบูตีตองในวันเดียวกัน ทั้งนี้ กองทัพ AA ได้เข้ายึดฐาน MOC 15 ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบูตีตอง เมื่อ 2 พ.ค.67 โดยสามารถจับกุมทหารของรัฐบาลได้หลายร้อยคน รวมทั้งรองผู้บัญชาการและสมาชิกในครอบครัว จากนั้นเมื่อ 3 พ.ค.67 กองทัพ AA ได้เข้ายึดสำนักงานใหญ่กองพันทหารราบเบา 551 (LIB) อนึ่ง ก่อนหน้านั้น กองกำลัง AA อ้างว่าได้ยึดสำนักงานใหญ่กองพันทหารที่ 13 ของรัฐบาลทหารในเมืองบูตีตองได้มากกว่า 1 ใน 3 นับตั้งแต่เริ่มการโจมตีในเมืองเมื่อไม่กี่เดือนก่อน นอกจากนี้ยังได้โจมตีเป้าหมายของรัฐบาลในเมืองมอดอ เมืองอันน์ เจาะพยู และตั้งตเว ของรัฐยะไข่ด้วย

11 พ.ค.67 เมียนมา “กองกำลังฝ่ายต่อต้านระเบิดสะพาน เพื่อสกัดการส่งกำลังบำรุงให้กองทัพเมียนมา”

กองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) กองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ทำการระเบิดสะพานโจ่งเอ็ก ที่เชื่อมระหว่างเมืองสะเทิมกับเมืองปีลินในรัฐมอญ จนไม่สามารถใช้การได้ โดยอ้างเหตุผลว่า เพื่อตัดเส้นทางสำหรับส่งกำลังบำรุงให้แก่กองทัพเมียนมา ซึ่งมีฐานบัญชาการใหญ่อยู่ที่เมืองเมะละแหม่ง แต่เนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนทั้งจากภาคตะนาวศรี รัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง ต้องใช้เดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง หลังสะพานถูกระเบิด ถนน AH 1 ช่วงสะเทิม-ปีลิน จึงต้องถูกปิดไปด้วย ทำให้ประชาชนที่ต้องใช้ถนนจำเป็นต้องแสวงหาเส้นทางและรูปแบบการเดินทางอื่นทดแทน อย่างไรก็ตาม ถนนที่ประชาชนใช้เลี่ยงเพื่อเดินทางไปยังกรุงย่างกุ้งนั้นหลายจุดยังอันตรายอยู่มาก เนื่องจากยังคงมีการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่ม PDF ตามแนวเส้นทาง

11 พ.ค.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมา โจมตีทางอากาศใส่พลเรือนเสียชีวิต 20 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า กองทัพเมียนมาได้โจมตีทางอากาศ ทิ้งระเบิดหนักกว่า 200 กก. และระเบิดเพลิงอีกเป็นจำนวนมากที่บริเวณวัดแห่งหนึ่งในเมืองซอว์ ภูมิภาคมะกะเว ของเมียนมา เมื่อ 10 พ.ค.67 ทำให้ประชาชนเสียชีวิต 20 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยในช่วงเกิดเหตุอยู่ระหว่างการจัดประชุมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริการรถสาธารณะ ขณะที่ฝ่ายทหารเมียนมาอ้างว่าเหตุโจมตีดังกล่าว เป็นการปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมาที่เข้าไปหลบอยู่ในวัด ด้านฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในครั้งนี้เป็นพลเรือนทั้งหมด เนื่องจากชาวบ้านมีการหนีภัยจากการสู้รบระหว่างฝ่ายเมียนมากับกลุ่มต่อต้านมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าทหารเมียนมากว่า 100 รายได้จับกุมชายหนุ่มหลายคนออกจากบ้านพักที่เมืองนะเมะ ในภูมิภาคมะกะเว เพื่อนำตัวไปเข้าร่วมกองทัพในฐานะทหารใหม่ เนื่องจากจำนวนทหารใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลทหารเมียนมากำหนดไว้ โดยเมื่อ เม.ย.67 ทหารเมียนมาเคยบุกจับกุมชายหนุ่มจำนวนมากถึงบ้านพักและที่ทำงาน เพื่อนำตัวไปเป็นทหารมาแล้ว

11 พ.ค.67 **เมียนมา “กองทัพเมียนมาจุดไฟเผาหมู่บ้านมะเลในเขตสะไก่อ”**

กองทัพเมียนมาได้จุดไฟเผาหมู่บ้านมะเล ในเมืองกันบะลู เขตสะไก่อ ซึ่งมีประชากรประมาณ 1,000 ราย และมีการใช้ระเบิดโจมตีในหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอีก 10 หมู่บ้าน ต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดไปอยู่ที่อื่น เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ เหตุเผาหมู่บ้านมะเลเป็นวิธีการของกองทัพเมียนมาในการตอบโต้ฝ่ายต่อต้าน หลังทหารฝ่ายต่อต้านได้โจมตีสถานีตำรวจที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านอีกด้านหนึ่ง ขณะที่ สนข.SHAN ของไทใหญ่รายงานว่า ตามข้อมูลขององค์กรสหภาพผู้หญิงเมียนมาพบว่า นับตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมา ผู้หญิงในเมียนมาถูกสังหารแล้วกว่า 806 ราย และยังคงถูกจับกุมขังอีก 3,332 ราย อนึ่ง นับตั้งแต่การยึดอำนาจของกองทัพเมียนมา มีประชาชนรวมถึงผู้หญิงทุกวัยพร้อมใจเข้าร่วมการปฏิบัติต่อต้านกองทัพเมียนมา โดยผู้หญิงบางส่วนเข้าร่วมเป็นทหารกับฝ่ายต่อต้าน และบางส่วนไปเป็นอาสาสมัครทำอาหารให้กับกองทัพฝ่ายต่อต้าน

14 พ.ค.67 **เมียนมา “ทหารเมียนมาค่ายผาของแตกพ่ายให้กับกองกำลังผสมคาเรนนี่”**

แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงของกองกำลังกะเหรี่ยงคาเรนนี่ (KA) ระบุถึงผลสำเร็จจากการโจมตีค่ายทหารเมียนมา กองพันที่ 134 และกองพันที่ 135 เมืองผาของ เมื่อ 13 พ.ค.67 โดยทางกองกำลังผสมสามารถยึดค่ายส่วนหน้าของทหารเมียนมาได้ 1 ค่าย สำหรับกองกำลังผสมประกอบด้วย กองกำลัง KA KNSA KNDF และทีมสไนเปอร์ ได้โจมตีค่ายส่วนหน้า ของกองพันที่ 135 จำนวนหลายชั่วโมง กระทั่งทหารเมียนมาในค่ายดังกล่าวได้หนีถอยออกไปจากค่ายส่วนหน้า และทางกองกำลังผสม ได้เข้าเคลียร์พื้นที่และยึดไว้เพื่อเป็นฐานที่มั่นในการโจมตีค่ายใหญ่ของทหารเมียนมา ที่เมืองผาของต่อไป ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อ 10 พ.ค.67 ทางกองบัญชาการทางยุทธศาสตร์บอลาแคะ ได้จัดส่งอาวุธกระสุนและระเบิดให้กับทหารเมียนมา ค่ายผาของ ประกอบด้วยกระสุนปืนไรเฟิลขนาด 5.56 มม.จำนวน 40 ลัง กระสุนปืนกล 7.62 มม.จำนวน 1 ลัง กับระเบิดแบบเหยียบ M14 จำนวน 5 ลัง ระเบิด M79 จำนวน 15 ลัง ระเบิดอินทกานจำนวน 8 ลัง ลูกกระเบิด ค.60 มม.จำนวน 15 ลัง ลูกกระเบิด ค.81 มม.จำนวน 5 ลัง ลูกกระเบิด ค.120 มม. จำนวน 6 ลัง และกระสุนปืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด .50 คาลิเบอร์ จำนวน 6 ลัง

20 พ.ค.67 จีน “คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงเรียนอนุบาลในจีน”

เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงผู้คนภายในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองกุ่ยซี มณฑลเจียงซี ทางภาคใต้ของจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 10 ราย ทั้งนี้ จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงวัย 45 ปี ใช้มีดปกผลไม้ไล่แทงผู้คนภายในโรงเรียนอนุบาล เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว แต่ไม่แน่ชัดว่าเหยื่อที่ถูกแทงทั้งหมดมีนักเรียนรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ส่วนผู้ก่อเหตุถูกพลเมืองดีช่วยกันจับตัวไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เดินทางมารับตัวไป ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ อนึ่ง เหตุทำร้ายผู้คนด้วยมีดในจีนเริ่มกลับมาเกิดมากขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงต้นเดือน มีเหตุชายไล่แทงคนภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนาน เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 21 ราย ส่วนเหตุไล่แทงในโรงเรียนเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ ก.ค.66 ภายในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในมณฑลกว่างตุง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 3 ราย

26 พ.ค.67 เมียนมา “UN ติดตามสถานการณ์สู้รบในรัฐยะไข่อย่างใกล้ชิด”

วันที่ 26 พ.ค.67 สนข. Mizzima รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของนาย Nicholas Koumjian หัวหน้ากลไกสืบสวนอิสระแห่งสหประชาชาติประเด็นเมียนมา เมื่อ 23 พ.ค.67 ว่า หน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์สู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอาระกันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมืองบูติต้องที่ส่งผลให้พลเรือนหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮีนจาต้องพลัดถิ่น โดยเปิดช่องทางรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์เกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ทั่วเมียนมา ทั้งนี้ กลไกสืบสวนอิสระประเด็นเมียนมา จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2561 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานอาชญากรรมที่ร้ายแรง รวมถึงการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเมียนมาตั้งแต่ปี 2554 มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความยุติธรรม และจัดเก็บหลักฐานที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

27 พ.ค.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมานำชาวโรฮีนจาเข้ามาเป็นทหารสนับสนุนต่อต้านกองทัพอาระกัน”

สนข. Myanmar Now รายงานว่า สถานการณ์สู้รบระหว่างกองทัพอาระกัน (Arakan Army-AA) กับกองทัพเมียนมาในรัฐยะไข่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นภัยคุกคามต่อชาวโรฮีนจา ปัจจุบัน ชาวโรฮีนจาประมาณ 45,000 คน ต้องอพยพจากปริมณฑลไปใจกลางเมืองหม่องตอ ภาคย่างกุ้ง และบังกลาเทศ ซึ่งการหนีข้ามไปบังกลาเทศจะต้องจ่ายค่านายหน้าประมาณ 255 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (9,330 บาท) ด้านกองทัพได้ส่งกำลังพลเพิ่มไปที่เมืองหม่องตอเพื่อป้องกันการโจมตีจาก AA ซึ่งบางครั้งมีทหารเกณฑ์ชาวโรฮีนจาเข้าร่วมเป็นกำลังพลสนับสนุนด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่ AA เริ่มปฏิบัติการต่อต้านกองทัพเมียนมาในรัฐยะไข่เมื่อปี 2566 ได้ยึดเมืองไปแล้วทั้งสิ้น 8 แห่ง (โปนนากูญ เจ้าตอ มรัคคู มินบยา มโยเบน ป็อกตอ รามรี และบูติต้อง) และกำลังสู้รบกับกองทัพอย่างต่อเนื่องเพื่อยึดเมืองหม่องตอ เมืองชิตตเว เมืองเจ้าผิว และเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนใต้ของรัฐยะไข่

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

19 พ.ค.67 อัฟกานิสถาน “กลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบเหตุโจมตีรถนักท่องเที่ยวในอัฟกานิสถาน”

กลุ่ม Islamic state (IS) อ้างความรับผิดชอบ กรณีเหตุโจมตีรถประจำทางบรรทุกนักท่องเที่ยวต่างชาติบนภูเขา จังหวัด Bamiyan ทางตอนกลางของอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปแห่งบามิยัน (ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก) เมื่อ 17 พ.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นชาวสเปน 3 ราย และชาวอัฟกัน 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 7 ราย เป็นชาวต่างชาติ 4 ราย (ชาวสเปนและชาวออสเตรเลียชาติละ 1 ราย และยังไม่ทราบสัญชาติอีก 2 ราย) และชาวอัฟกัน 3 ราย ขณะที่โฆษกกระทรวงมหาดไทยกลุ่มตอลิบาน แถลงว่าสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ 4 คน และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

19 พ.ค.67 อินเดีย “กลุ่มติดอาวุธยิงใส่นักท่องเที่ยวในแคชเมียร์ของอินเดีย”

ตำรวจรัฐจัมมูและแคชเมียร์ที่อยู่ทางเหนือสุดของอินเดียแจ้งว่า นักท่องเที่ยวชายหญิงคู่หนึ่งถูกกลุ่มติดอาวุธยิงได้รับบาดเจ็บ เมื่อ 18 พ.ค.67 โดยปัจจุบันรัฐจัมมูและแคชเมียร์อยู่ระหว่างจัดการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทั่วประเทศ ขณะที่เหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวครั้งใหญ่ในรัฐนี้เกิดขึ้นครั้งหลังสุดในปี 2560 เป้าหมายเป็นรถบัสของกลุ่มผู้แสวงบุญ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย นอกจากนี้ ในวันเดียวกันเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เป็นสมาชิกพรรคภารตียะ ชนะตะหรือบีเจพี (BJP) เสียชีวิตในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ อนึ่ง รัฐจัมมูและแคชเมียร์อยู่ระหว่างจัดการเลือกตั้งที่แบ่งออกเป็นหลายระยะ โดยมีการเลือกตั้งระยะแรกในเมืองศรีนครที่เป็นเมืองเอกเมื่อ 13 พ.ค.67 และจะมีการเลือกตั้งอีก 2 ระยะในวันที่ 20 และ 25 พ.ค.67

ตะวันออกกลาง

2 พ.ค.67 คูเวต “คูเวตสกัดแผนก่อการร้ายโจมตีค่ายทหารสหรัฐฯ”

สำนักงานอัยการสูงสุดคูเวต แถลงว่า ทางการคูเวตจับกุมผู้ต้องหาชายชาวคูเวต ข้าหาเข้าร่วมกลุ่มอาชญากรและวางแผนก่อการร้ายภายในคูเวต หลังตรวจพบผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์ศึกษาการทำระเบิด เผยแพร่ข่าวสารและวิดีโอการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชญากรในสื่อสังคมออนไลน์ และยุยงให้ผู้อื่นร่วมวางแผนก่อเหตุระเบิดโจมตีค่ายทหารสหรัฐฯ ในคูเวต โดยผู้ต้องหารับสารภาพและให้ปากคำจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องรายอื่นเพิ่มเติม

3 พ.ค.67 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “กบฏ Houthi ในเยเมนชู่จะขยายการโจมตีเรือในเมดิเตอร์เรเนียน”

พลจัตวา Yahya Saree โฆษกกองกำลังติดอาวุธของกบฏชาวชีอะห์เผ่า Houthi ในเยเมน แถลงว่าจะขยายการโจมตีเรือในทะเลแดงไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หากอิสราเอลเริ่มโจมตีภาคพื้นดินในเมือง Rafah ทางตอนใต้ ด้านนาย Abdulmalik al-Houthi ผู้นำกบฏ Houthi ระบุเมื่อ 2 พ.ค.67 ว่า กบฏ Houthi ตอบโต้อิสราเอลที่โจมตีฉนวนกาซา ด้วยการโจมตีเรือในทะเลแดงและอ่าวเอเดนที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและพันธมิตร ตั้งแต่ พ.ย.66 ถึงปัจจุบัน รวม 107 ลำ ก่อนหน้านี้อีกบฏ Houthi ชู่จะขยายการโจมตีไปยังมหาสมุทรอินเดีย มุ่งเป้าเรืออิสราเอลและพันธมิตรที่เดินเรืออ้อมแหลม Good Hope แอฟริกาใต้

7 พ.ค.67 ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสประกาศยอมรับข้อเสนอหยุดยิงในฉนวนกาซา”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มฮามาสที่ระบุว่า นายอิสมาอิล ฮานียะห์ ผู้นำกลุ่มฮามาส แจ้งไปยังทางการกาตาร์และอียิปต์ ซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจา ว่ากลุ่มฮามาสยอมรับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา หลังคณะผู้แทนเจรจาของกลุ่มฮามาสพบหารือกับผู้แทนของกาตาร์และอียิปต์ที่กรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ เมื่อ 4 พ.ค.67 ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุว่า ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวยังไม่ตรงตามข้อเรียกร้องของอิสราเอล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอิสราเอลจะส่งคณะผู้แทนเจรจาไปพบเจ้าหน้าที่กาตาร์และอียิปต์ เพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลขอความร่วมมือให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ประมาณ 1 แสนคน ทอยอพยพออกจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองราฟาห์ ทางใต้สุดของฉนวนกาซา เมื่อ 6 พ.ค.67 เนื่องจากกองทัพอิสราเอลเตรียมเปิดปฏิบัติการที่จำกัดขอบเขตในพื้นที่แห่งนี้

9 พ.ค.67 ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสปะทะกับกองกำลังอิสราเอลในเมืองราฟาห์ พลเรือนบาดเจ็บ 25 ราย”

วันที่ 9 พ.ค.67 สนช.Reuters รายงานว่าเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองกำลังของอิสราเอล บริเวณแถบชานเมืองของเมืองราฟาห์ ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ส่งผลให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 25 ราย ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศระงับการส่งมอบอาวุธยุทธโธปกรณ์ให้แก่อิสราเอลเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดังกล่าว ด้านพลเอกลอยด์ ออสติน มว.กห.สหรัฐฯ เน้นย้ำว่า สหรัฐฯ มีจุดยืนที่ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าจะไม่สนับสนุนแผนการโจมตีเมืองราฟาห์ หากอิสราเอลยังไม่มีมาตรการป้องกันพลเรือนในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา รายงานว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส เมื่อ 7 ต.ค.66 มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 34,800 ราย

9 พ.ค.67 ซีเรีย “ซีเรียอ้างว่าอิสราเอลยิงขีปนาวุธจากที่ราบสูงโกลานมุ่งโจมตีเป้าหมายในกรุงดามัสกัส”

สนข. SANA ของทางการซีเรียและ สนข. Reuters รายงานว่า หัวงเข้ามีตัวเดียวกัน หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพซีเรียสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวนหนึ่งยิงจากที่ราบสูงโกลาน (Golan) ซึ่งอิสราเอลยึดครองมาจากซีเรีย มุ่งโจมตีอาคารในเขตชานเมืองของกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรีย ส่งผลให้อาคารเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ อิสราเอลเพิ่มการโจมตีเป้าหมายในซีเรียที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมากขึ้น นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ เมื่อ 7 ต.ค.66 เฉพาะอย่างยิ่งอิหร่านเชื่อว่าอิสราเอลส่งเครื่องบินรบยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารกงสุลอิหร่าน ใน สอท.อิหร่าน ประจำซีเรีย เมื่อ 1 เม.ย.67 ส่งผลให้อาคารถล่มและมีผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลัง Quds force สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน เสียชีวิต

9 พ.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลเดินหน้าโจมตีเมืองราฟาห์ ยังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงหลังสิ้นสุดการเจรจา”

ชาวบ้านและหน่วยแพทย์ในเมืองราฟาห์ ระบุว่า กองทัพอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองราฟาห์ เมืองใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซา และการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย บาดเจ็บอีกหลายราย โดยทางการอิสราเอลอ้างว่ากลุ่มฮามาสได้หลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองราฟาห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ประชากรหลายแสนคนหลบหนีเข้าไปอยู่เพื่อหลบภัยจากสงคราม ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเพิกเฉยต่อคำเตือนของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุว่า จะระงับการสนับสนุนด้านอาวุธแก่อิสราเอล หากอิสราเอลโจมตีเมืองราฟาห์ ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลระบุว่า การเจรจาทางอ้อมรอบล่าสุดในกรุงโคโรเพื่อยุติความรุนแรงในฉนวนกาซานั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว และอิสราเอลจะดำเนินปฏิบัติการในเมืองราฟาห์และส่วนอื่น ๆ ของฉนวนกาซาตามแผนที่วางไว้

13 พ.ค.67 อิหร่าน “อิหร่านอาจเปลี่ยนหลักการนิวเคลียร์ถ้าถูกอิสราเอลข่มขู่”

นายคามาล คาร์ราซี ที่ปรึกษาของอียาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมการเจรจาอิหร่าน-อาหรับที่กรุงเตหะรานของอิหร่าน เมื่อ 12 พ.ค.67 ว่า หากอิสราเอลกล้าและต้องการใช้อาวุธนิวเคลียร์ข่มขู่อิหร่าน อิหร่านอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักการด้านนิวเคลียร์ ทั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์ที่นายคาร์ราซีย้ำเรื่องนี้ หลังจากเคยพูดเรื่องนี้เมื่อ 9 พ.ค.67 และก่อนหน้านั้นเขาเคยพูดในปี 2565 ว่าอิหร่านมีความสามารถในเชิงเทคนิคที่จะผลิตระเบิดนิวเคลียร์ แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะผลิตหรือไม่ โดยอิหร่านยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยคิดมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง แม้ว่าชาติตะวันตกยังคงสงสัยว่าอิหร่านต้องการผลิตระเบิดนิวเคลียร์ อนึ่ง อิหร่านและมหาอำนาจทำข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี 2558 ที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการครอบคลุมร่วม (Joint Comprehensive Plan of Action : JCPOA) โดยอิหร่านตกลงที่จะจำกัดโครงการนิวเคลียร์ แลกกับการที่สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหประชาชาติบรรเทามาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ต่อมาสหรัฐฯ สมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ถอนตัวจากข้อตกลงนี้ในปี 2561 ขณะที่อิหร่านประกาศว่าจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หลังจากนายทหารระดับสูงของอิหร่านถูกสังหารในอิรัก เมื่อ ม.ค.63

18 พ.ค.67 เขตเวสต์แบงก์ “อิสราเอลโจมตีทางอากาศที่ค่ายผู้ลี้ภัยเงินน สมาชิกกลุ่มญิฮาดเสียชีวิต 1 ราย”

กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่ค่ายผู้ลี้ภัยเงินน ทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์ ทำให้สมาชิกของกลุ่มญิฮาด ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ดังกล่าว เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 8 ราย โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่า กองทัพอิสราเอลใช้เครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์ดำเนินปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ โดยโจมตีพื้นที่ซึ่งกลุ่มติดอาวุธญิฮาดใช้เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการ พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลสังหารสมาชิกรายหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าว ซึ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตีอิสราเอลหลายครั้ง ขณะที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติในภูมิภาคตะวันออกกลาง ระบุว่าค่ายผู้ลี้ภัยเงินน เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ประมาณ 23,600 คน ซึ่งพลัดถิ่นตั้งแต่สงครามในช่วงปี 2491

23 พ.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซา เสียชีวิต 26 ราย”

สนช.AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 26 ราย ขณะเดียวกันอิสราเอลยังคงแสดงความพร้อมที่จะฟื้นฟูการเจรจาหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันกับกลุ่มฮามาสที่หยุดชะงักไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ มีรายงานว่ามีการยิงต่อสู้กันบนถนนในเมืองจาบาเลียและราฟาห์ โดยกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มอิสลามิกญิฮาดซึ่งเป็นพันธมิตรกันกล่าวอ้างว่า ได้ยิงปืนครกใส่กองกำลังอิสราเอล ขณะที่เมื่อต้นสัปดาห์อัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ได้ร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับนายเนทันยาฮู นายโยอัฟ แกลแลนด์ รมว.กท.อิสราเอล นายยาห์ยา ซินวาร์ หัวหน้าฮามาส และแกนนำฮามาสอีก 2 คน ฐานก่ออาชญากรรมสงคราม

24 พ.ค.67 **ฉนวนกาซา “ICJ สั่งให้อิสราเอลยุติการโจมตีทางทหารที่เมือง Rafah ในฉนวนกาซาทันที”**

ข่าวสารนิเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice-ICJ) เผยแพร่ว่า ICJ มีคำวินิจฉัยกรณีแอฟริกาใต้ยื่นคำร้องต่อ ICJ เมื่อ 10 พ.ค.67 สั่งให้อิสราเอลถอนกำลังและยุติปฏิบัติการทางทหารที่เมือง Rafah ในฉนวนกาซา โดยผู้พิพากษา ICJ มีมติ 13 ต่อ 2 เสียง เห็นชอบตามคำร้องของแอฟริกาใต้ให้อิสราเอลยุติการโจมตีทางทหารที่เมือง Rafah ทันที และไม่กระทำใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา รวมถึงเปิดจุดผ่านแดน Rafah เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงตลอดจนไม่ขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติ โดยอิสราเอลต้องรายงานผลการปฏิบัติตามดังกล่าวต่อ ICJ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่มิคำสั่ง นอกจากนี้ ICJ ยังยืนยันให้อิสราเอลปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของ ICJ ก่อนหน้านี้เมื่อ 26 ม.ค. และ 28 มี.ค.67 ซึ่งให้อิสราเอลรับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ละเมิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ พ.ศ. 2491 (CPPCG) และเปิดช่องทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในฉนวนกาซาโดยทั่วถึง เร่งด่วน และไม่มีข้อจำกัด

27 พ.ค.67 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีเมืองราฟาห์ ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 35 ราย”**

นายอัคราฟ อัล กิ-ตรา โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอล ทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ในเมืองราฟาห์ ทางใต้สุดของฉนวนกาซาเสียชีวิตอย่างน้อย 35 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบคน ขณะที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีแหล่งกบดานของกลุ่มฮามาส ด้วยยุทธโศภรณ์ที่มีความแม่นยำและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวกรองที่มีความถูกต้อง ทั้งนี้ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศดังกล่าว มีขึ้นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลตรวจพบชิปนาวุธจำนวน 8 ลูก ที่ถูกยิงมาจากบริเวณเมืองราฟาห์ โดยกองทัพอิสราเอลยิงสกัดกั้นชิปนาวุธดังกล่าวได้จำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานการเสียชีวิตหรือการได้รับบาดเจ็บในอิสราเอล

30 พ.ค.67 **ฉนวนกาซา “กองกำลังอิสราเอลเข้าควบคุมพื้นที่กันชนระหว่างชายแดนที่ติดกับอียิปต์”**

กองทัพของอิสราเอล ระบุว่า กองกำลังอิสราเอลเข้าควบคุมเขตแนวชายแดนระหว่างอียิปต์และฉนวนกาซา ทำให้อิสราเอลควบคุมพรมแดนทางบกทั้งหมดของฉนวนกาซาอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่อิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสที่กบดานในเมืองราฟาห์ ทางใต้สุดของฉนวนกาซาต่อไป นายแดเนียล ฮาการี โฆษกของกองทัพอิสราเอล ระบุว่า อิสราเอลเข้าควบคุมฉนวนพินาเดลฟี ซึ่งมีความยาวประมาณ 14 กม. ที่กั้นระหว่างอียิปต์กับฉนวนกาซา เนื่องจากกลุ่มฮามาสใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนส่งอาวุธยุทธโศภรณ์เข้าไปในฉนวนกาซา ด้านนายซาซี ฮาเนกบี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอล ระบุว่า การสู้รบในเมืองราฟาห์จะเป็นการยุติการปกครองของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์

แอฟริกา

19 พ.ค.67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก “ความพยายามก่อรัฐประหารในดีอาร์คองโก”

โฆษกรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก หรือคองโกใหญ่) แถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ว่ามีความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อ 04.00 น. ของวันเดียวกัน โดยผู้ก่อเหตุเป็นพลเรือนสวมชุดทหาร พร้อมอาวุธปืนบุกเข้าทำเนียบประธานาธิบดี และโจมตีบ้านพักสมาชิกสภานิติบัญญัติในพื้นที่ใกล้เคียงกับ สอท. หลายแห่งที่กรุงคินชาซา อย่างไรก็ตาม ทางการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ในเบื้องต้นสามารถสังหารนายคริสเตียน มาลันกา ผู้นำการก่อรัฐประหาร ซึ่งเป็นนักการเมืองพรรค United Congolese Party (UCP) และจับกุมสมาชิกกลุ่ม รวม 50 ราย ในจำนวนนี้มีชาวอเมริกัน 3 ราย ขณะที่ น.ส.ลูซี ทัมลิน ออท.สหรัฐฯ/กรุงคินชาซา ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า สหรัฐฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐของดีอาร์คองโกอย่างเต็มที่ในการสืบสวนชาวอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ ทั้งนี้ ดีอาร์คองโกประสบปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากประธานาธิบดี Felix Tshisekedi ชนะการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ 20 ธ.ค.66 แต่พรรคการเมือง 9 พรรคลงชื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งและขอให้จัดการเลือกตั้งใหม่ จากปัญหาความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

2 พ.ค.67 สหรัฐฯ “เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอล กับปาเลสไตน์ ที่ UCLA สหรัฐฯ”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า กลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอล บุกเข้าทำร้ายกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ ที่รวมตัวชุมนุมอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ (UCLA) ซึ่งตั้งอยู่ที่ นครลอสแอนเจลิสของสหรัฐฯ เมื่อ 1 พ.ค.67 โดยทางมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์และรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และจับกุมผู้ประท้วงประมาณ 300 ราย ที่บุกยึดอาคารของมหาวิทยาลัย โดยนายอิริค อัดัมส์ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก ระบุว่า การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในครั้งนี้ ถูกยุยงจากบุคคลภายนอก

4 พ.ค.67 สหรัฐฯ “โบสถ์ยิวในนิวยอร์ก 3 แห่งถูกขู่ระเบิดปลอม”

โบสถ์ยิวอย่างน้อย 3 แห่ง และพิพิธภัณฑสถาน 1 แห่งในนครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ ถูกขู่วางระเบิด โดยประธานย่านแมนฮัตตันโพสต์เอ็กซ์ (X) ว่า เห็นได้ชัดว่าการขู่วางระเบิดโบสถ์ยิวเป็นการก่ออาชญากรรม จากความเกลียดชัง และเป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่องการก่อเหตุมุ่งเป้าหมายไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ชาวยิว พยายามทำให้ชุมชนชาวยิวเกิดความหวาดกลัว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ ขณะที่โฆษกตำรวจ แถลงว่า มีอีเมลข่มขู่วางระเบิดพิพิธภัณฑสถานบรูคลิน และวางระเบิดโบสถ์ยิวในย่านบรูคลินไฮท์ส แต่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้วไม่พบระเบิดแต่อย่างใด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องอพยพคนประมาณ 250 คนที่โบสถ์ ในย่านเวสต์ไซด์ที่ถูกข่มขู่แต่ก็ไม่พบระเบิดเช่นกัน ทั้งนี้ สันนิบาตต่อต้านการหมิ่นประมาท (Anti-Defamation League) รายงานเมื่อ เม.ย.67 ว่ามีเหตุทำร้ายร่างกาย ทำลายข้าวของ และคุกคามชาวยิวในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น มากกว่า 2 เท่า และมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา อันเป็นผลจากกระแสเกลียดชังชาวยิวที่เพิ่มขึ้นเพราะสงคราม กาศาที่เริ่มขึ้นเมื่อ 7 ต.ค.66

4 พ.ค.67 ออสเตรเลีย “ตำรวจออสเตรเลียวิสามัญผู้ก่อเหตุแทงคนได้รับบาดเจ็บ”

เกิดเหตุร้ายรุนแรงชายวัย 16 ปี ใช้มีดทำครัวแทงเหยื่อที่ด้านหลังที่วิลเลียดัน ชานเมืองเพิร์ท เมืองเอกของรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจวิสามัญผู้ก่อเหตุดังกล่าว ขณะที่ทางการ ออสเตรเลียระบุว่า มีสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ก่อเหตุได้รับอิทธิพลแนวคิดสุดโต่งจากทางออนไลน์ โดยการก่อเหตุครั้งนี้ มีสัญลักษณ์บางอย่างของการก่อการร้าย แต่ยังไม่ตัดสินใจประกาศว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ และเบื้องต้น พบว่าเป็นการก่อเหตุเพียงลำพัง นอกจากนี้มีคนในชุมชนมุสลิมได้แจ้งแสดงความกังวลกับเจ้าหน้าที่ก่อนเกิดเหตุ ทั้งนี้ เหตุแทงคนล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากวัยรุ่นชายหลายคนถูกตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ตั้งข้อหาพัวพันการก่อการร้าย เมื่อ เม.ย.67 จากเหตุการณ์ที่บิชอปคริสตศาสนาสันติวิธีถูกแทงขณะกำลังเทศนาผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ในนครซิดนีย์เมื่อ 15 เม.ย.67 และก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเกิดเหตุคนร้ายไล่แทงคนเสียชีวิต 6 ราย ที่ห้างสรรพสินค้า บริเวณชายหาดบอนไดของออสเตรเลีย

5 พ.ค.67 แคนาดา “อินเดียยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบสังหารผู้นำชาวซิกข์ในแคนาดา”

เว็บไซต์ Business Today รายงานอ้างนายสุพรหมณย์ม ชัยสังกระ รมว.กต.อินเดีย ว่าเหตุลอบสังหารนาย Hardeep Singh Nijjar ผู้นำชาวซิกข์ในแคนาดา และหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดน Khalistan Tiger Force (KTF) เป็นประเด็นการเมืองภายในของแคนาดา และไม่เกี่ยวข้องกับอินเดีย การที่นายจัสติน ทรูโด รมว.แคนาดา กล่าวหาอินเดียว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว และเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวสนับสนุนแนวคิดก่อตั้งประเทศ Khalistan เนื่องจาก รมว.แคนาดาต้องการเสียงสนับสนุนจากกลุ่มชาวซิกข์ในแคนาดา นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับแคนาดาเสื่อมถอยลง เนื่องจากแคนาดาไม่ให้ความร่วมมือกับอินเดียทั้งการระงับการตรวจลงตรา (Visa) แก่บุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดน Khalistan หรือควบคุมกลุ่มชาวซิกข์ในแคนาดาจัดกิจกรรมสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน ถ้อยแถลงดังกล่าวของ รมว.กต.อินเดีย มีขึ้นหลังจากแคนาดาจับกุมชาวอินเดีย 3 คนที่ต้องสงสัยว่า เป็นผู้ลอบสังหารนาย Hardeep Singh Nijjar เมื่อ มิ.ย.66

6 พ.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียโจมตีแคว้นคาร์คีฟทางตะวันออกของยูเครน ผู้เสียชีวิต 1 ราย”

ทางการยูเครนแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นคาร์คีฟ ทางตะวันออกของยูเครน เมื่อ 5 พ.ค.67 ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางศาสนาของยูเครน ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และบาดเจ็บ 17 ราย รวมทั้งบ้านเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ ขณะเดียวกัน กห.รัสเซีย ยืนยันว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดหมู่บ้านออเชเรติเน ในแคว้นโดเนสต์ ทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จ ทั้งนี้ แคว้นคาร์คีฟ กำลังตกเป็นเป้าหมายปฏิบัติการโจมตีของกองทัพรัสเซียบ่อยครั้งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

12 พ.ค.67 รัสเซีย “กองกำลังยูเครนโจมตีหลายพื้นที่ของรัสเซีย ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย”

ทางการรัสเซียแถลงการณ์ระบุว่า เมื่อ 11 พ.ค.67 กองกำลังยูเครนใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีหลายพื้นที่ของรัสเซีย ที่มีพรมแดนติดกับยูเครน อาทิ แคว้นเบลโกรอด และแคว้นเคิร์สค์ รวมทั้งแคว้นโดเนสต์ ทางตะวันออกของยูเครน ซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และผู้บาดเจ็บ 9 ราย ขณะที่ กห.รัสเซีย ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถทำลายโดรนจำนวน 16 ลำ และซีปนาวุธของกองกำลังยูเครนจำนวน 21 ลูก ที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีไปที่แคว้นเบลโกรอด แคว้นเคิร์สค์ และแคว้นโวลโกกราด ได้สำเร็จ

15 พ.ค.67 นิวแคลิโดเนีย “เหตุจลาจลในนิวแคลิโดเนีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย”

เกิดเหตุจลาจลในนิวแคลิโดเนีย ดินแดนโพ้นทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกของฝรั่งเศส หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเลือกตั้งของนิวแคลิโดเนีย ซึ่งจะมีการลงมติในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในนิวแคลิโดเนียเป็นเวลา 10 ปี สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับจังหวัด และการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้นำท้องถิ่นเกรงว่าจะกระทบกับการลงคะแนนเสียงของชนพื้นเมืองคานัก ทั้งนี้ เหตุจลาจลดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย และทั้งหมดเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์คานัก ขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบและให้มีการเจรจากัน นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดการเจรจาระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและคัดค้านเอกราชของนิวแคลิโดเนีย ก่อนการประชุมวาระพิเศษของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายนี้

16 พ.ค.67 สโลวาเกีย “เหตุลอบสังหารนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียได้รับบาดเจ็บสาหัส”

เกิดเหตุมือปืนลอบยิงนายกรัฐมนตรี โรเบิร์ต ฟิโก ของสโลวาเกีย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ระหว่างพบปะประชาชนบริเวณที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่น ในเมืองฮันด์โลวา ทางตอนกลางของประเทศ โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนส่วนตัวที่ครอบครองไว้ถูกต้องตามกฎหมาย ยิงไปที่นายฟิโกจำนวน 5 นัด และต่อมาถูกทีมรักษาความปลอดภัยจับตัวได้ในที่เกิดเหตุ ขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยสโลวาเกียระบุว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย 71 ปี เป็นนักเขียนและนักวิจารณ์การเมืองอิสระ ซึ่งการลอบสังหารในครั้งนี้มีมูลเหตุจูงใจมาจากการเมือง และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายปีเตอร์ เปลเลกรินี พันธมิตรของนายฟิโกชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ เม.ย.67 ทั้งนี้ สโลวาเกียเป็นประเทศสมาชิกเนโทและสหภาพยุโรป แทบจะไม่เคยมีประวัติความรุนแรงทางการเมือง ขณะที่นายฟิโกได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียอีกสมัย หลังจากชนะการเลือกตั้งเมื่อ ก.ย.66 โดยนายฟิโกได้รับแรงค์หาเสียงว่าจะยุติการให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครน เพื่อประโยชน์ของสโลวาเกีย และต้องการให้สงครามยุติ ทำให้พรรคของเขาได้รับเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

17 พ.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเป้าหมายในแคว้นคาร์คิฟของยูเครน”

พลเอกโอเล็กซานเดอร์ เซียร์สกี ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครน ออกแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเป้าหมายในแคว้นคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 25 ราย นอกจากนี้ การโจมตีดังกล่าวยังสามารถรุกคืบเข้าไปในดินแดนของยูเครน ได้ถึง 10 กม. เนื่องจากกองทัพของยูเครน มีกำลังพลไม่เพียงพอในการรักษาแนวรบในแคว้นคาร์คิฟ ขณะที่กองทัพรัสเซียพยายามรุกคืบเข้ามาทางทิศตะวันออกของยูเครน โดยใช้ประโยชน์จากการขาดแคลนกำลังพลของยูเครน และความล่าช้าของชาติตะวันตกในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ยูเครนใช้ทำสงครามกับรัสเซีย

18 พ.ค.67 ยูเครน “ผบ.กองทัพยูเครนเตือนการสู้รบระหว่างยูเครนรัสเซียจะรุนแรงขึ้นในเมืองคาร์คิฟ”

พันเอกโอเล็กซานเดอร์ ชูร์สกี ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนเตือนว่าการสู้รบระหว่างยูเครน และรัสเซีย กำลังจะทวีความรุนแรงขึ้น ที่แนวรบใหม่ในเมืองคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน โดยกองกำลังของรัสเซียรุกกล้าอาณาเขตของพื้นที่ดังกล่าวมา 10 กิโลเมตร ซึ่งการปะทะในเมืองคาร์คิฟ ส่งผลให้แนวรบของทั้ง 2 ฝ่าย ขยายออกไปอีกประมาณ 70 กม. ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียระบุว่า กองกำลังของรัสเซียกำลังสร้างแนวตั้งรับ ในเมืองคาร์คิฟ ขณะที่กำลังรุกคืบเข้าไปทางทิศตะวันออกของยูเครน โดยใช้โอกาสที่ยูเครนกำลังขาดแคลนกำลังพล รวมถึงความล่าช้าของชาติตะวันตก ในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครน

19 พ.ค.67 ยูเครน “รัสเซียโจมตีทางอากาศที่แคว้นคาร์คิฟของยูเครน พลเรือนเสียชีวิต 10 ราย”

รัสเซียใช้ขีปนาวุธ Iskander จำนวน 2 ลูก โจมตีทางยุทธวิธีสองระลอก (ห่างกัน 20 นาที) ที่เมือง Mala Danylivka ชานเมืองทางตอนเหนือของแคว้นคาร์คิฟ ยูเครน ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 15 ราย นอกจากนี้ ในวันเดียวกันยังมีพลเรือนยูเครนเสียชีวิตอีก 5 ราย และบาดเจ็บ 9 ราย จากการโจมตีด้วยจรวดจำนวนหลายลูกใส่หมู่บ้าน 2 แห่งในเมืองคูเปียนสค์ แคว้นคาร์คิฟ ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X ประณามการโจมตีของรัสเซีย พร้อมระบุว่า โลกสามารถหยุดยั้งการก่อการร้ายของรัสเซียได้ หากในหมู่ผู้นำมีความมุ่งมั่นในเจตจำนงทางการเมือง รวมทั้งยื่นข้อเรียกร้องให้มีระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมจากชาติพันธมิตร

24 พ.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียระบุงูเครนเกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายที่กรุงมอสโกโดยตรง”

นาย Alexander Bortnikov ผอ.หน่วยต่อต้านข่าวกรอง (FSB) รัสเซีย กล่าวในที่ประชุมเครือรัฐเอกราช CIS ระดับหัวหน้าหน่วยความมั่นคงและข่าวกรอง ที่กรุงบิชเคก คีร์กีซสถาน ว่า FSB อยู่ระหว่างการสืบสวนเหตุก่อการร้ายที่ Crocus City Hall ในกรุงมอสโก เมื่อ 22 มี.ค.67 โดยในเบื้องต้นระบุได้ว่าหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายโดยตรง และขณะนี้สามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องและสนับสนุนได้มากกว่า 20 คน จากความช่วยเหลือของหน่วยงานความมั่นคงของคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน ทั้งข้อมูลการเตรียมการก่อการร้าย การสนับสนุนทางการเงิน การปฏิบัติการ รวมถึงการหลบหนี ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงการประสานงานผ่านอินเทอร์เน็ตกับสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามจังหวัดโคราซาน (ISKP) โดยผู้ต้องสงสัย 2 ใน 4 คนที่ก่อเหตุโดยตรง ได้เดินทางจากตุรกีเข้ามาในรัสเซียก่อนปฏิบัติการ และได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนให้ใช้ช่องทางหลบหนีไปยังชายแดนยูเครน

26 พ.ค.67 ยูเครน “รัสเซียใช้ระเบิดนำวิถีโจมตีร้านขายอุปกรณ์ในคาร์คิฟ เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 40 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า รัสเซียยิงระเบิดนำวิถีโจมตีร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือขนาดใหญ่ในเมืองคาร์คิฟ ของยูเครน เมื่อ 25 พ.ค.67 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 40 ราย อาคารที่อยู่อาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับร้านแห่งนี้ ได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ โดยนายอิกอร์ เทเรคอฟ นายกเทศมนตรีนครคาร์คิฟ ระบุว่า มีประชาชนประมาณ 120 รายกำลังใช้บริการอยู่ภายในร้านดังกล่าวระหว่างรัสเซียปฏิบัติการโจมตีด้วยระเบิดนำวิถี ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ประณามการโจมตีในครั้งนี้ พร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตกเพิ่มการสนับสนุนการป้องกันภัยทางอากาศแก่ยูเครน ทั้งนี้ การโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียพยายามรุกคืบชิงพื้นที่ของแคว้นคาร์คิฟ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา และเปิดสมรภูมิการสู้รบแห่งใหม่เพิ่มเติมจากทางตะวันออก โดยเมื่อ 23 พ.ค.67 กองทัพรัสเซีย ยิงขีปนาวุธ 15 ลูก และระเบิดนำวิถี โจมตีเมืองคาร์คิฟ และเมืองใกล้เคียง อาทิ เมืองเดอฮาซี และเมืองลูโบติน ของยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 41 ราย
